



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

THÁI THUY

Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 25.370 tỷ đồng



Sản xuất may mặc tại xã Thụy Liên (Thái Thụy).

Tổng giá trị sản xuất năm 2020 của huyện Thái Thụy ước đạt hơn 25.370 tỷ đồng, tăng hơn 4,8% so với năm 2019. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt hơn 5.170 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản ước đạt gần 14.778 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ ước đạt gần 4.422 tỷ đồng.

Trong năm, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi 81,1ha

(Xem tiếp trang 4)
TRẦN TUẤN

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, từ tháng 9/2020 đến nay, các tổ chức, người dân đến giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đều nhận được tin nhắn thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Sau khi tổ chức, người dân nộp hồ sơ sẽ được cập nhật đầy đủ thông tin, số điện thoại, hệ thống nhắn tin tự động thông báo đến các bộ phận giải quyết. Trên cơ sở giải quyết hồ sơ của cán bộ chuyên môn, hệ thống cũng sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo tới số

điện thoại di động của tổ chức, công dân về kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, các hồ sơ cần bổ sung, giúp người dân, tổ chức có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ của mình, chủ động công việc và tiết kiệm thời gian đi lại. Phí dịch vụ tin nhắn do UBND tỉnh chi trả. Việc

gửi tin nhắn thông báo có hồ sơ cần giải quyết giúp cán bộ, công chức có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính bảo đảm nhanh, chính xác, tạo phong cách làm việc khoa học, hiện đại, minh bạch hơn.

Sau 3 tháng triển khai, hệ thống dịch vụ đã gửi hàng chục nghìn tin nhắn

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHONG VIÊN

ĐÔNG HƯNG

Thu hoạch trên 1.000ha cây màu vụ đông

Đến nay, huyện Đông Hưng đã thu hoạch được trên 1.000ha cây màu vụ đông, chủ yếu ở các xã: Đông Xá, An Châu, Nguyễn Xá, Bạch Đằng...

Trong đó, thu hoạch bí xanh, bí đỏ 200ha với năng suất khoảng 1 tấn/sào, giá bán 7.000 - 9.000 đồng/kg và trên 800ha rau màu các loại như rau cải, súp lơ, su hào... cho thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/sào. Vụ đông năm nay, nông dân Đông Hưng cơ bản được mùa,

được giá nên bà con nông dân rất phấn khởi. UBND huyện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, đôn đốc nông dân tiếp tục thu hoạch các loại cây vụ đông đã đến kỳ thu hoạch nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết bất thuận đến năng suất, sản lượng; cùng với đó tập trung chăm sóc, bảo vệ diện tích cây vụ đông còn lại, nhất là đối với 450ha cây khoai tây ưa lạnh.

THU HIỀN



Nông dân xã An Châu (Đông Hưng) thu hoạch rau vụ đông sớm.

▶ Khánh thành trùng tu tôn tạo lăng mộ Thái úy Lưu Khánh Đàm và Thái phó Lưu Điều

Sáng ngày 29/11, tại xã Canh Tân (Hưng Hà) diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm 962 năm ngày mất Thái phó Lưu Điều; khánh thành trùng tu tôn tạo lăng mộ Thái úy Lưu Khánh Đàm và Thái phó Lưu Điều.

Lưu Khánh Đàm và Lưu Điều là con cụ Lưu Ngữ ở làng Lưu Xá, xã Canh Tân, trước đây còn có tên là làng Rẫy, ấp Lưu Gia, xã Lưu Xá, huyện Ngự Thiên, phủ Long Hưng, làm quan dưới triều vua Lê Đại Hành. Lớn lên Lưu Khánh Đàm và Lưu Điều được Lý Công Uẩn nhận làm thủ túc. Năm 1010, Lưu Điều có công đưa Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế. Khi Lý Công Uẩn lên ngôi đổi hiệu là Lý Thái Tổ, Lưu Khánh Đàm đã dâng kế khuyên vua dời đô từ Hoa Lư lên thành Đại La. Khi vua nước Chiêm Thành đem ba vạn binh mã sang xâm lược nước ta, Lưu Điều, Lưu Khánh Đàm giúp triều đình đánh tan quân giặc. Khi quân Tống sang xâm lược nước ta, cả ba lần đều bị đánh tan. Xét công lao to lớn, Lưu Khánh Đàm được nhà vua

(Xem tiếp trang 4)

NGỌC MAI

▶ Biểu dương 96 người khuyết tật, trẻ mồ côi tiêu biểu năm 2020

Hướng đến ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12, sáng ngày 29/11, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương người khuyết tật (NKT), trẻ mồ côi (TMC) tiêu biểu năm 2020.

Toàn tỉnh hiện có 124.000 NKT, TMC, trong đó có trên 300 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; sự giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, cuộc sống của NKT, TMC ngày càng được nâng lên. Nhiều NKT đã vượt khó vươn lên, trở thành chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh sở hữu số vốn hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Nhiều học sinh mồ côi, khuyết tật đã vượt lên số phận, trở thành con ngoan, trò giỏi, đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Hội nghị biểu dương NKT, TMC tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2020 nhằm tôn vinh, ghi nhận khả năng, sự đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương của những đối tượng yếu thế. Đây cũng là dịp để nhân rộng các điển hình tiên tiến là NKT, TMC tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã biểu dương và tặng 96 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng cho 96 NKT, TMC tiêu biểu.

THU HOÀI

▶ CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH Thành lập công đoàn cơ sở

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh vừa tổ chức thành lập và Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất mô hình Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Công ty TNHH Sản xuất mô hình Việt Nam được thành lập tháng 7/2019, chuyên sản xuất mô hình đồ chơi. Hiện tại Công ty có 80 đoàn viên, người lao động với thu nhập gần 6 triệu đồng/người/tháng. Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Tại buổi ra mắt, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh công bố quyết định thành lập Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất mô hình Việt Nam, công bố quyết định kết nạp 38 công nhân gia nhập tổ chức công đoàn, đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thực hiện theo đúng Điều lệ của tổ chức Công đoàn Việt Nam, nêu cao trách nhiệm trong việc tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ, bảo đảm quyền lợi của đoàn viên, công nhân lao động và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng mũ bảo hiểm cho 38 đoàn viên Công đoàn Công ty.

NGUYỄN CƯỜNG

HUNG HÀ

● Phấn đấu nạo vét trên 23.000m³ kênh các loại, gieo cấy 10.600ha lúa xuân

* Để phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2020 - 2021, huyện Hưng Hà yêu cầu các địa phương trong huyện tập trung khơi thông vật cản, nạo vét kênh mương mặt ruộng, đắp tôn cao áp trúc khép kín bờ vùng ở các vùng ứng trũng, vùng vụ đông, kết hợp làm thủy lợi đồng xuân với chính trang đồng ruộng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Huyện cũng yêu cầu phát huy tối đa năng lực tưới, tiêu của hệ thống công trình thủy lợi, bảo đảm đủ nguồn nước tưới cho 10.637ha lúa và 2.575ha cây màu trong điều kiện biến đổi khí hậu. Toàn huyện phấn đấu nạo vét trên 23.000m³ kênh các loại; giải phóng trên 760.000m² sông cấp III và nạo vét hơn 51.000m³ sông cấp III để phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021. Thời gian thực hiện từ 1/12/2020 - 30/1/2021.

* Vụ xuân năm 2021, huyện Hưng Hà phấn đấu gieo cấy 10.600ha lúa. Trong đó, nhóm giống lúa có năng suất cao chiếm 60 - 65% diện tích, chủ yếu như giống Thiên ưu 8, TBR1, BC15 chống chịu đạo ôn...; nhóm giống lúa có chất lượng gạo ngon làm hàng hóa chiếm 35 - 40% diện tích trở lên, chủ yếu cấy các giống: Bắc thơm số 7, Đài thơm 8, Nếp 97, Nếp 87, J02, T10, RVT... Để lúa xuân đạt năng suất cao, huyện Hưng Hà chỉ đạo thời vụ cấy bắt đầu từ ngày 8/2/2021 và phấn đấu cấy kết thúc trước 22/2/2021. Huyện cũng chỉ đạo

(Xem tiếp trang 4)

MAI THỤ

● Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Thời gian qua, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được các cấp hội phụ nữ ở Hưng Hà tích cực triển khai.

Các cấp hội đã tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, mô hình câu lạc bộ nữ chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh; giúp ngày công lao động, vay vốn không lấy lãi, giúp con giống để chị em khó khăn có thêm điều kiện làm kinh tế... Trong năm 2020 có 1.566 chị giúp 1.524 chị cho vay không lấy lãi trị giá 2,3 tỷ đồng, trong đó có 225 chỉ vàng, 159 tấn thóc, 45 tấn phân đạm, 1.023 con giống; 56 chi hội quyền góp giúp không hoàn lại cho 62 chị có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 102 triệu đồng, 60 công lao động, 4.086kg gạo. Hội liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn duy trì 253 tổ tiết kiệm, giúp đỡ 337 chị có hoàn cảnh khó khăn vay trên 4 tỷ đồng với lãi suất thấp để phát triển kinh tế; các cơ sở đã giúp 88 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

XUÂN PHƯƠNG

TIỀN HẢI

Nuôi tôm thẻ chân trắng vụ đông hiệu quả

(Xem trang 2)



Xử lý môi trường ao nuôi tôm vụ đông.

THÀNH PHỐ

Xây dựng trường học không khói thuốc lá

(Xem trang 3)